



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐปานามา

- ปานามาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเพื่อดำเนินนโยบายจีนเดียว

๒. สาธารณรัฐโคลอมเบีย

- กลุ่มกบฏ FARC ทำตามข้อตกลงปลดอาวุธ

๑. สาธารณรัฐปานามา : ปานามาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเพื่อดำเนินนโยบายจีนเดียว (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)

สาธารณรัฐปานามาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมาอย่างยาวนานกับไต้หวัน เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลปานามายึดหลักการ “จีนเดียว” และเห็นว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน ซึ่งจีนชี้ว่า ไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่แยกตัวออกไป ทั้งนี้ ปานามาเป็นประเทศล่าสุดที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน ซึ่งยังเหลืออีกเพียงประมาณ ๒๐ ประเทศที่ยังมีความสัมพันธ์กับไต้หวันอยู่

จีนเป็นประเทศที่ใช้บริการเดินเรือผ่านคลองปานามาเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคลองที่ใช้เป็นเส้นทางลัดเพื่อเดินเรือสินค้าระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา

จำนวนประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไต้หวันลดน้อยลงไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากจีนมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ซึ่งประเทศล่าสุดที่ตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันไปเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ คือ เซาตูเมและปรินซิปี (Sao Tome and Principe) ปัจจุบันมีเพียง ๒๐ ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน ส่วนใหญ่เป็นเกาะเล็ก ๆ หรือดินแดนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันแถลงว่า ไต้หวันรู้สึกโกรธและเสียใจต่อการตัดความสัมพันธ์แบบไม่เป็นมิตรอย่างมากของปานามาโดยแลกกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากจีน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา จีนได้เพิ่มการลงทุนในปานามาเป็นจำนวนมาก

อนึ่ง เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวันเดินทางไปเยือนปานามาเป็นประเทศแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันเลวร้ายลงตั้งแต่นางไช่ อิงเหวินได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๕๙ และไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการในฉันทามติจีนเดียว (1992 Consensus หรือ 九二共识) ซึ่งลงนามไว้เมื่อปี ๒๕๓๕ โดยเนื้อหาระบุว่า ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับว่ามีจีนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น แต่ต่างฝ่ายกลับตีความตามความหมายของตน

แผนการสถาปนาความสัมพันธ์กับปานามาของจีนเป็นเหตุผลด้านการเมืองมากกว่าด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนสามารถลงทุนในปานามาแบบไม่เป็นทางการได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน แต่จีนไม่พอใจนางไช่ อิงเหวินที่จะแยกตัวไต้หวันเป็นเอกราชจากจีนแผ่นดินใหญ่ ดังนั้น จีนจึงเพิ่มความกดดันโดยการยุติการเจรจากับรัฐบาลไต้หวันและลดจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปเยือนไต้หวัน นอกจากนี้ ยังกีดกันไต้หวันออกจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

การเคลื่อนไหวของรัฐบาลจีนสร้างแรงต่อต้านการรวมชาติกับจีนมากขึ้นในไต้หวัน แต่ไต้หวันจะยังคงเอกลักษณ์แห่งชาติไว้ ถึงแม้ว่าจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะตามมาก็ตาม ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไป ไต้หวันจะเผชิญกับความโดดเดี่ยวทางการเมืองและเศรษฐกิจยิ่งขึ้น

ด้านนาย Juan Carlos Varela ประธานาธิบดีปานามา กล่าวว่า ปานามาเดินมาถูกทางแล้ว ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองรัฐบาลปักกิ่งเมื่อปี ๒๕๑๔ ส่งผลให้ประเทศส่วนใหญ่ต้องดำเนินนโยบายตาม เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีอิทธิพลสูงในการโน้มน้าวประเทศอื่น ๆ มาอยู่ฝ่ายตนได้

ในทางเศรษฐกิจ กรณีของประเทศเซาตูเมและปรินซิปีซึ่งเพิ่งตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันเมื่อปี ๒๕๕๙ นั้น ไต้หวันชี้ว่า เซาตูเมและปรินซิปีจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอีกต่อไป ส่วนปานามา นั้นไม่ได้ให้เหตุผลในการหันมามีความสัมพันธ์กับจีน แต่ปานามามีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนเพิ่มมากขึ้นใน

หลายปีที่ผ่านมา โดยบริษัทของจีนหลายบริษัทมีโครงการพัฒนาท่าเรือในปานามา รวมถึงรัฐบาลจีนได้เพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาที่ดินรอบคลองปานามา

คลองปานามาเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญซึ่งจีนขยายความร่วมมือทางการค้าผ่านนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road)” และมีการสร้างสาธารณูปโภคตามแนวชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้

ที่มา: www.bbc.co.uk (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)

www.aljazeera.com (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. สาธารณรัฐโคลอมเบีย : กลุ่มกบฏ FARC ทำตามข้อตกลงปลดอาวุธ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)

กองกำลังรักษาสันติภาพองค์การสหประชาชาติในโคลอมเบีย แถลงว่า ได้รับมอบอาวุธจากกลุ่มกบฏ FARC แล้วร้อยละ ๔๐ ของจำนวนอาวุธที่กลุ่มกบฏแจ้งลงทะเบียนไว้ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ ๖๐ โดยต้องส่งคืนอาวุธทั้งหมด ๗,๐๐๐ รายการ ภายในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

การปลดอาวุธดำเนินการภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่ทำไว้ระหว่างรัฐบาลโคลอมเบียและกลุ่มกบฏเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

นาย Rodrigo Londoño หรือรู้จักในนาม Timochenko ผู้นำกลุ่มกบฏกล่าวว่า กลุ่มตนเคารพในข้อตกลงดังกล่าวและจะดำเนินการเพื่อบรรลุสันติภาพ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติและหัวหน้ากลุ่มกบฏได้หารือร่วมกันเพื่อส่งคืนอาวุธทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเคอคา (Cauca) และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มกบฏได้ส่งคืนอาวุธแล้วร้อยละ ๓๐ ซึ่งตามแถลงการณ์ขององค์การสหประชาชาติ นั้น ระบุว่า มาตรการส่งคืนอาวุธจะเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตามเป้าหมาย ตามแผนเจรจาสันติภาพที่ลงนามไว้ ณ ประเทศคิวบา หลังจากที่เจรจามานานกว่า ๔ ปี

อย่างไรก็ตาม กลุ่มกบฏจะลงแข่งขันการเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองด้วย หลังจากการต่อสู้กันมานานกว่า ๕๒ ปี

อนึ่ง การที่นาย Juan Manuel Santos ประธานาธิบดีโคลอมเบีย สามารถเจรจาสันติภาพกับกลุ่มกบฏ FARC ได้สำเร็จ ทำให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไปเมื่อปี ๒๕๕๙

ที่มา: www.bbc.co.uk (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)

Sg.news.yahoo.com (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐